



จดหมายข่าว

พระวารุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY



ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-722118-9, 043-713080-9 www.rmu.ac.th

ปีที่ 47 ฉบับที่ 060 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2563

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2020 “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 3

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (มมส.) จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการระดับชาติให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการนิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา และรวบรวมองค์ความรู้ ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ได้

กิจกรรม

เปิดรับผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) ที่นำเสนอแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ ลงทะเบียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2563

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 20 มกราคม – 10 กรกฎาคม 2563

แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและส่งคืนบทความฉบับสมบูรณ์ (Complete Full Paper) 20 มกราคม – 20 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลการพิจารณาบทความ (Accept/Reject) 5 สิงหาคม 2563

เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์

<https://rinac.msu.ac.th/conference2020> ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2563

นำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 14 สิงหาคม 2563

สถานที่จัดงาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (วิทยาเขตในเมือง)

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

สอบถามโทร 0-4372-1686 ,0-4375-4333 ต่อ 6164 โทรสาร 0-4372-1686 E-mail. rinacconf@msu.ac.th

Website <https://rinac.msu.ac.th/conference2020>

ผู้ประสานงาน คุณอัจฉรี จันทมูล โทร. 09-4371-0290

คุณนันทนวล จันทฤณ โทร. 09-0024-4679

ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญ อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ส่งบทความเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วิทย์ฯ เตรียมความพร้อมพัฒนาห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2017

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ส่งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ณ ห้อง 29101 อาคาร 29 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภายใต้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ เครือข่ายปฏิบัติการ และการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีวิทยากรจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ มาให้ความรู้



สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

วันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุม 208 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร (อาคาร 1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กิจกรรมอบรมองค์ความรู้ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP และกิจกรรมอบรมองค์ความรู้โดยใช้สารสนเทศพัฒนาการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP และกิจกรรมอบรมองค์ความรู้การขอ อย. โดยมี ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ชุมชนในการผลิตสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานสู่สากล ด้วยการทำให้สินค้าได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีกระบวนการ วิธีการ และมาตรฐานด้านความปลอดภัย จึงจะผ่านเกณฑ์การรับรองในมาตรฐานนั้นๆ เช่น มาตรฐาน อย. (องค์การอาหารและยา) ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สำหรับการบริโภค เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปขึ้นทะเบียนมาตรฐานสินค้าให้ได้การรับรองอย่างถูกต้อง เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมาตรฐานสู่สากลต่อไป

การจัดงานครั้งนี้ มีการอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับวิสาหกิจชุมชนได้รับมาตรฐาน OTOP ด้านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)” วิทยากรโดย คุณพัชนีย์ บุญวิทย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจังหวัดมหาสารคาม และคุณวรชมน สัจจพงษ์ เกษีกรปฏิบัติการจังหวัดมหาสารคาม โดยมีสมาชิกเครือข่าย OTOP จำนวน 6 แห่งเข้าร่วมโครงการ



“การจัดทำบัญชีครัวเรือน” การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น

วันที่ 10 มีนาคม 2563 สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ “การจัดทำบัญชีครัวเรือน” ให้กับชุมชนเมืองเตา ที่ห้องประชุมโรงเรียนเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

จากสภาวะสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม และความฟุ้งเฟ้อ ฟุ้งเฟ้อ จนทำให้คนไทยหลงเดินทางผิดไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้น อย่างไรก็ตามคนไทยยังมีทางออก ซึ่งการจะดำรงชีวิตให้อยู่รอดภายใต้สังคมในปัจจุบัน แนวทางหนึ่งที่ประชาชนไทยควรยึดถือ คือการพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเห็นถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ คำนึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณตนเอง พร้อมกับทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต การทำบัญชี คือ การจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเงินไปปัจจัยในการดำรงชีวิตของตนเอง และภายในครอบครัว ชุมชน รวมถึงประเทศ ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกจะเป็นตัวบ่งชี้อดีตปัจจุบันและอนาคตของชีวิตของตนเอง สามารถนำข้อมูลอดีตมาบอกปัจจุบันและอนาคตได้ ข้อมูลที่ได้ที่บันทึกไว้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตของครอบครัว

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น พื้นที่เป้าหมาย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

